

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว ประชาชนนิยมการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การยิงปืนขึ้นฟ้าตามความเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลอง และการปล่อยโคมลอยตามความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยความทุกข์และเรื่องร้ายให้ออกไปจากตัวและครอบครัว บางครั้งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยและอาจทำให้เกิดผลกระทบทางการบินของเครื่องบินต่างๆรวมถึงมักเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำทุกปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการจัดงานประเพณีดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตรวจสอบอาคารสถานที่ โปะะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย พร้อมทั้งให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม ให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่

๒. ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคเอกชน ที่จะจัดงานวันลอยกระทง เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนั้น มีโอกาสเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และวาตภัย จึงขอให้เข้มงวดในการดูแลสิ่งปลูกสร้างในบริเวณการจัดงาน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

๔. ให้กำหนดมาตรการความปลอดภัย จากการปล่อยโคมลอย หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง อาทิ การกำหนดแนวทางการขออนุญาต ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่สำหรับปล่อยโคมลอย ข้อห้ามและบทลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

/๕. ให้จัดชุด...

๕. ให้จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุอื่น ๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำ

๕.๒ จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อย และฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น

๕.๓ ฝ้าระวัง ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ สำหรับประชาชนใช้ลอยกระทง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่อง ขอให้แจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด และให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเพื่อบูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๖. ให้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ถึงมาตรการความปลอดภัย การร่วมแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาช่วยรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ และการเกิดปัญหาจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน วิจิวัต ชุรินทร